



ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียน

ของนักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

\*\*\*\*\*

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จึงเห็นควรประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ให้นักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จดทะเบียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาในช่วงการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินในระบบ (จดทะเบียนรายวิชาล่วงหน้า) ตามปฏิทินการศึกษา หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจดทะเบียนรายวิชาล่วงหน้าได้ ให้นักศึกษาจดทะเบียนฯ ในช่วงจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่มรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งการจดทะเบียนครั้งใดก็ตาม ให้ชำระเงินค่าจดทะเบียนฯ ให้เสร็จสิ้นพร้อมกัน

2. หากพ้นจากกำหนดการจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่มรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา และนักศึกษายังไม่ได้ชำระเงินค่าจดทะเบียนฯ ในภาคการศึกษานั้นๆ คณะสังคมวิทยาฯ อนุโลมให้นักศึกษานำเงินมาชำระค่าจดทะเบียนฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นสอบกลางภาคของแต่ละภาคการศึกษา หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทางคณะฯ จะดำเนินการถอนรายชื่อออกจากระบบ และอาจส่งผลต่อการสิ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ถ้าหากยื่นเรื่องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ทัน

3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการจดทะเบียนภาคฤดูร้อนในรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1 (หลักสูตร 2551) หรือ สม.417 การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ (หลักสูตร 2556) โดยมีการศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ คณะสังคมวิทยาฯ กำหนดการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้นนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระเงินค่าจดทะเบียนได้ ภายใน 5 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาเดียวกัน หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทางคณะฯ จะดำเนินการถอนรายชื่อออกจากโคเวตารายชื่อที่นักศึกษาเลือกลงศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ และนักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา สม.417 ในปีการศึกษาถัดไป

หากนักศึกษายกเลิกการเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วนักศึกษาที่ยกเลิกการเดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการในรายวิชา สม.417 ช่วงระยะก่อนเดินทางคณะได้มีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางส่วนแล้ว

ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะมีการจัดทะเบียนรายวิชา จำนวน 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เป็นการจดทะเบียนรายวิชาซึ่งจะศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ตามปกติ (ตามปฏิทินการศึกษา)

ครั้งที่ 2 เป็นการจดทะเบียนรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1(หลักสูตร 2551) หรือ สม.417 การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ (หลักสูตร 2556) ซึ่งจะศึกษาในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกัน

4. หากนักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนจนเป็นเหตุให้ต้องเสียสิทธิทางการศึกษาด้วยประการใดๆ ทางคณะฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา วรเสียงสุข)

คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา